



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๖๗๓

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง)/
รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เขียวโรจน์)/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร
กิตติการกุล)/รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ที่ปรึกษาอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(ทราบ)

ตามที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอพร้าว ณ สำนักงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ กองแผนงานได้
สรุปผลการสำรวจพื้นที่ฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

สรุปผลการหารือพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ได้มีการนัดหมายหารือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัข
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอพร้าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เพื่อร่วมกันสำรวจพื้นที่เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสัตว์อำเภอพร้าว นั้น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผศ.ดร.บัญญัติ
มนเทียรอาสน์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์พื้นที่
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่จำนวนไม่เกิน ๓๕ ไร่ บริเวณฟาร์ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว และมอบหมายให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน โดยในเบื้องต้นคณะทำงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยอยู่ในบริเวณด้านเหนือสุดของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้แปลงที่หนึ่ง

อยู่ห่างไกลชุมชน มีภูเขาล้อมรอบ ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องเสียงรบกวนของสัตว์ได้ นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงยาพาราของมหาวิทยาลัย ประมาณ ๒๔ ไร่ ประกอบด้วยต้นยางพาราจำนวนประมาณ ๑,๙๐๐ ต้น อายุ ๑๒ ปี มูลค่าต้นละประมาณ ๒๕๓ บาท

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบพื้นที่ดังเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มอบหมายให้สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำรวจพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แนวเขต ปริมาณและมูลค่าของต้นยางพาราและทรัพย์สินอื่น ๆ ในพื้นที่ ฯลฯ

๒. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทยานแห่งชาติ นิคมสहरณ์พร้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจแนวเขตพื้นที่ ๓๔.๕ ไร่ที่จะใช้รองรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ว่าทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่

สรุปผลการหารือโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอพร้าว

ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของพื้นที่รองรับโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอพร้าว นั้น สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติให้เสนอพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว แปลงที่ ๒ (ติดถนนใหญ่ฝั่งตะวันตก) เพื่อรองรับโครงการ โดยให้บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะทำงานของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาพื้นที่เหมาะสมจำนวน ๒ แปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ บริเวณเหนือสุดของพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารบริการวิชาการของฟาร์มมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการอาคารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล เพื่อประหยัดงบประมาณได้ และแปลงที่ ๒ บริเวณใต้สุดของพื้นที่ เนื่องจากมีความลาดชันต่ำ โดยพื้นที่ทั้ง ๒ แปลงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวยาวจากถนนใหญ่ไปติดลำน้ำแม่แวน หน้ากว้างประมาณ ๕๐ เมตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอ ดังนี้

๑. พื้นที่แปลงด้านทิศเหนือ มีอาคารบริการวิชาการเป็นสิ่งก่อสร้างอยู่แล้ว ซึ่งในการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลสัตว์อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างอาคารแตกต่างกัน และอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการสร้างอาคารใหม่

๒. พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ควรเป็นพื้นที่ติดถนนใหญ่ หน้ากว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร เพื่อความสะดวกในการให้บริการและวางผังอาคาร สามารถมองเห็นได้ชัด และรองรับการขยายงานในอนาคต

๓. ที่ประชุมได้ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่และมีข้อเสนอว่า พื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์คือบริเวณแปลงด้านเหนือของพื้นที่ ตั้งแต่อาคารบริการวิชาการลงไปทางทิศใต้ถึงลำห้วยหน้ากว้างติดถนนใหญ่ประมาณ ๑๐๐ เมตร ลึก ๑,๖๐๐ เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่

๔. แนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงควรระบุว่าจะมอบพื้นที่ให้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์จังหวัดพร้าว และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วภายในระยะเวลา...ปี จังหวัดเชียงใหม่จะมอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโรงพยาบาลดังกล่าวต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรเร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่สำนักฟาร์ม อำเภอพร้าว ที่ถูกบุกรุก รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่พบปัญหา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานความก้าวหน้า

๒. ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่พบปัญหา ประกอบด้วย รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) รองอธิการบดี (อาจารย์รัชฎู เชื้อวิโรจน์) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล) รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน หัวหน้างานวินัยและนิติการ และให้ผู้ช่วยการกองอาคารและสถานที่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ